



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut (Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Nam Thịnh (Tiền Hải).
Ảnh: THÀNH TÂM

Nghe và cho ý kiến về triển khai quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường

Sáng ngày 13/9, tại UBND xã Thụy Trường (Thái Thụy), đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo về việc triển khai quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường. Khu công nghiệp Thụy Trường có quy mô diện tích (Xem tiếp trang 4)

TRẦN TUẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng (Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: MINH ĐỨC

ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH, HUYỆN ỦY ĐÔNG HƯNG Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khởi khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.
Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khởi các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo triển khai (Xem tiếp trang 4)

THU THỦY - TRUNG HIẾU

Giữ nguyên bộ máy biên chế sau khi sáp nhập trường học



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hưng Hà về việc sáp nhập trường THCS và trường tiểu học thành trường học 2 cấp vào sáng ngày 13/9. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 45-KH/UBND về việc sáp nhập trường học, đến nay, huyện Hưng Hà đã sáp nhập 2 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 2 trường THCS, 16 trường tiểu học và THCS ở những xã có 2 cấp học dưới 18 lớp, tổ chức lại Trường THCS liên xã Minh Hồng (Xem tiếp trang 4)

DẠNG ANH

● THÀNH PHỐ Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáng ngày 13/9, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai Luật Tố cáo năm 2018.

Trong 1/2 ngày, các học viên đã nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh truyền đạt một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân; những điểm cần biết, lưu ý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; quy trình giải quyết tố cáo, công tác bảo vệ và khen thưởng người tố cáo; quy trình nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại; trách nhiệm của người tiếp công dân; kỹ năng lắng nghe và đối thoại trong hoạt động tiếp công dân, hòa giải và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị tập huấn, một số câu hỏi về vướng mắc trong quá trình thực tế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương đã được ban tổ chức lớp tập huấn giải đáp.

DỨC DUNG

● THAIBINH SEED Đánh giá chất lượng giống lúa TBR279

Sáng ngày 13/9, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) tổ chức tham quan, đánh giá chất lượng giống lúa TBR279.

Vụ mùa năm 2018, giống lúa TBR279 được Thai Binh Seed gieo trồng thử nghiệm 10ha tại trại thực nghiệm Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ). Qua đánh giá cho thấy đây là giống lúa thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh. Thời gian sinh trưởng ngắn, ở miền Bắc: vụ xuân 120 - 130 ngày, vụ mùa 95 - 105 ngày; ở miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: vụ đông xuân 105 - 115 ngày, vụ hè thu 95 - 105 ngày; ở Nam Bộ 95 - 100 ngày. Đặc biệt, đây là giống lúa nhiễm bệnh ít, nhất là bệnh đạo ôn và bạc lá, thích hợp để đưa vào sản xuất đại trà, thay thế các giống kém chất lượng hiện nay.

Trao quà cho học sinh vùng lũ

Quý từ thiện Niêu Vàng (Thai Binh Seed) vừa trao tặng 50 triệu đồng cùng 2.000kg gạo cho các em học sinh nghèo hiếu học tại vùng lũ thuộc hai huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An). Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đùm bọc, sẻ chia về cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, người lao động Thai Binh Seed. Qua đó, động viên thầy và trò vùng lũ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ dạy và học trong năm học 2018 - 2019.

MAI THƯ

Thăng trầm "phận" ngao

(Xem trang 2)



Được mùa ngao.

ĐÔNG HƯNG Quản lý di tích gắn với hoạt động tổ chức lễ hội

(Xem trang 3)

Chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) - di tích lịch sử cách mạng.



► Ứng phó với siêu bão Mangkhut

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, siêu bão Mangkhut được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km có diễn biến phức tạp và hướng di chuyển vào khu vực Đông Bắc biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Để ứng phó với siêu bão Mangkhut, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 về việc phê duyệt phương án triển khai ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão, khẩn trương: rà soát lại các phương án để ứng phó với các tình huống bão mạnh và siêu bão có thể xảy ra ở các địa phương, sở, ngành; kiểm tra các trọng điểm xung yếu để chủ động trong công tác ứng phó với siêu bão, đặc biệt là công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; triển khai phương án bảo đảm an toàn tài sản, phương tiện phục vụ sản xuất.

P.V

► Thu ngân sách nhà nước tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2017

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã có nhiều giải pháp trong công tác điều hành ngân sách để đạt được mục tiêu đã đề ra. Cùng với việc rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn thất thu, có tiềm năng khai thác tăng thu, các nguồn thu mới phát sinh; các ngành và các địa phương còn tập trung thanh toán, quyết toán và tổ chức thực hiện thu nộp số thuế chuyển tiếp, số thuế nợ đọng, các khoản thu hồi theo kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, các ngành và các địa phương còn hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo luật định, tiến hành xử phạt các đơn vị vi phạm về chính sách thuế; thành lập ban chỉ đạo và soát đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh để tăng cường công tác quản lý thuế... Với sự vào cuộc tích cực đó, đến hết tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.625,8 tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán, tăng 5,9% so (Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG